

โพลชี้ต่างชาติยอมรับ“ประยุทธ์” หนุนโรดแมปเลือกตั้ง60

ASTVผู้จัดการรายวัน - ดุลิตโพลชี้ “ประยุทธ์” เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ที่สหรัฐฯ ทำให้ต่างชาติยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ในไทยมากขึ้น ขณะที่ประชาชนก็ค่อนข้างพอใจกับความสำเร็จในครั้งนี้นะ ขณะที่กรุงเทพโพลชี้ ประชาชนมองเวทียูเอ็นยอมรับ“ประยุทธ์” ระบุทำหน้าที่ค่อนข้างดี ถึงดีมาก รู้สึกภูมิใจได้เป็นประธาน “จี77” และเห็นด้วยกับการเลือกตั้งในปี 60

หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าพบผู้นำชาติต่างๆ และการปราศรัยในเวทีประชุม เพื่อให้ต่างชาติรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยมากขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-3 ต.ค. 58 สรุปผลได้ดังนี้

อ่านต่อหน้า 8

โพลชี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร กับการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 1 เป็นการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ ที่จะต้องพบปะบุคคลสำคัญมากมาย ทำให้ถูกจับตามองอย่างมากทั้งจากคนในประเทศและต่างประเทศ 86.22% อันดับ 2 หวังว่าการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 81.96% อันดับ 3 พล.อ.ประยุทธ์ทำหน้าที่ได้ดี สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 75.38%
2. สิ่งประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ อันดับ 1 ต่างชาติให้การยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น 83.02% อันดับ 2 ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำประเทศต่างๆ และได้มีโอกาสชี้แจงสถานการณ์ของไทย 73.51%

อันดับ 3 เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทำให้ประเทศก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ 66.04%

3. ในภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ค่อนข้างพอใจ 56.53% เพราะ ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชาติต่างๆ มีโอกาสชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยโดยเฉพาะการทำงานตามโรดแมป เผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ต่างชาติรับรู้ ฯลฯ อันดับ 2 พอใจมาก 37.07% เพราะ สามารถทำหน้าที่

ได้ดี ได้รับรางวัลและได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม จี 77 เติบโตให้การยอมรับ ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยพอใจ 6.40% เพราะเป็นแค่เพียงการพูดคุยมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2560 ตามที่นายกรัฐมนตรีบอกคิดว่าช้าไป ฯลฯ

ด้านศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ นายกรัฐมนตรี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่รับทราบข่าวการไปร่วมประชุมดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีจำนวน 1,068 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.8 เห็นว่า การประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ ประชาคมโลกให้การยอมรับพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีจากประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 11.4 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่ให้การยอมรับ ขณะที่ร้อยละ 20.8 ระบุว่าไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ในเวทีการประชุมสหประชาชาติครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 71.5 ระบุว่า ทำได้ค่อนข้างดีถึงดีมาก รองลงมา ร้อยละ 19.0 ระบุว่า ทำได้พอใช้ มีเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น ที่เห็นว่าควรปรับปรุง

สำหรับความภูมิใจของประชาชนต่อการที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัล ITU และได้รับเลือกให้เป็น

ประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา หรือที่เรียกว่า "จี 77" พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.3 รู้สึกภูมิใจ ขณะที่ร้อยละ 21.2 รู้สึกเฉยๆ

เมื่อถามความเห็นต่อภาพรวมความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติของนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 59.5 เห็นว่า ทำได้สำเร็จตามความคาดหวัง และมีถึงร้อยละ 31.2 ที่เห็นว่า สำเร็จเกินความคาดหวัง ที่เหลือร้อยละ 9.3 เห็นว่า สำเร็จน้อยกว่าความคาดหวัง

สุดท้ายเมื่อถามถึงการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี 2560 ตามที่นายกฯ บอกกับนักลงทุนสหรัฐฯว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ขณะที่ร้อยละ 30.4 เห็นว่าไม่เหมาะสม ในจำนวนนี้ร้อยละ 18.0 เห็นว่าควรเร็วกว่าปี 2560 และร้อยละ 12.4 เห็นว่าควรช้ากว่าปี 2560 ■